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Tham dự:  

- CT Quang, PCT Dũng, PCT Toán, PCT Hùng, PCT Bình, Tuyến Hinet, Đức D&L, Tuấn 
Vietopeninfra, Công - Vietopeninfra, LT Nghĩa, Tuấn Anh, LP Cường, Thái (TQ?), 
Cương (NK), Hiếu - UVTV, Tuan Pham (Linagora), Trung MOST (vai cá nhân), Luân 
GTO, Dũng D&L, Sơn Izi Solutions 

 
Luân - đại diện GTO:  

- lợi ích cho hv ok rồi nhưng cách thức vận động cần không cạnh tranh nội bộ, gặp 
thường xuyên, chia sẻ khách hàng, định hướng, để hiểu nhau mới làm việc với nhau 
được. Hiện gặp nhau quá ít, nên mỗi tuần một lần.  

- bản chất DN là “kiếm tiền”, nên có các hoạt động chia sẻ để có khách hàng nhiều hơn. 
Còn hiển nhiên là theo công nghệ mở rồi, khi gia nhập vfossa. Mong muốn của DN số 
một là kinh doanh.  

 
Tuyến - đại diện Hinet:  

- Cảm nhận tích cực:  
- đang ở thời cơ tốt, có nhiều sự quyết liệt của CP, xu hướng tương đối phù hợp 

với những gì vfossa đang làm  
- việc tham gia với các bộ ngành, cơ quan quản lý nhà nước -> thấy vai trò tích 

cực của vfossa  
- tham gia vào cộng đồng, tính trách nhiệm -> nỗ lực của một số DN cũng như 

vfossa đưa ra các giải pháp đáp ứng sự kêu gọi của chính phủ … ví dụ như 
Comeet …  

- Cảm nhận các điểm hạn chế: 
- sự kết nối cũng còn yếu, liên kết chéo hoặc với các thành viên mới thì chưa 

được kỳ vọng, số lượng thành viên thì đa dạng hơn nhưng vẫn còn hạn chế 
- vẫn thấy như kiểu một mô hình CLB có ít tiếng nói, còn yếu, chưa quy mô  

-   Đề xuất:  
- giữ tôn chỉ đang có  
- thay đổi: nếu các HH có lợi ích kinh tế cho DN thì đảm bảo sự lớn mạnh và thu 

hút DN, trang thông tin danh mục sản phẩm dịch vụ của hội viên nên làm sớm  
 
Trung - GĐ Trung tâm CNTT - MOST (cá nhân)  

- sân chơi để chia sẻ thông tin công nghệ, sản phẩm …  
- nên có đánh giá cụ thể hơn  

- việc tuyên truyền về mở, công nghệ mở - hiệu quả thực sự thế nào, nhận thức 
của cộng đồng, của sinh viên, các nhà kỹ thuật trẻ, các startup đến mức độ nào, 
có lẽ cần có thống kê sơ bộ … nếu tìm hiểu được thì tốt  

- nên có tổng kết các kết quả, các phần mềm được sinh ra, … còn một mảng nữa 
như giải mã các công nghệ hết thời hạn bảo hộ … công nghệ mở … Hình như 
ngoài phần mềm thì chúng ta chưa quan tâm đến lĩnh vực mở khác 

- cũng cần quan tâm xem xã hội cần gì ở công nghệ mở 



- thuyết phục được BT, cục THH thế là quá kinh rồi  
 
Công - Vietopeninfra (cá nhân):  

- một số việc vfossa chưa làm được:  
- đội ngũ tuyên truyền chưa phát triển được (mới theo các sự kiện thôi)  
- nên thúc đẩy nhiệm vụ tuyên truyền, tốt hơn nữa trên các công cụ - kênh thông 

tin  
 
Tuấn Lương - Vietopeninfra 

- TV không nhận lương?  
- Với góc độ CLB thì vfossa hoạt động vậy là ok rồi  
- nếu muốn làm lớn hơn thì phải tổ chức một cách chuyên nghiệp hơn, phụ thuộc vào 

chúng ta muốn vfossa trở thành cái gì  
- ở nước ngoài nó rõ ràng, rành mạch hơn  
- số lượng sự kiện hiện có hơi ít, nên có các report có số liệu,  

Tuân - Linagora 
⁻ vấn đề tạo nguồn thu cho VFOSSA có thể làm được nếu VFOSSA tập hợp được các 

thành viên cùng cung cấp các dịch vụ PMNM, tiền thu về có dành 1 phần cho quỹ của 
VFOSSA  

⁻ một dịch vụ tiềm năng mà Linagora đã thực hiện là OSSA (Open Source Software 
Assurance), đã có trao đổi với TV của VFOSSA. 

NK Cương:  
- mới tham gia được 3 năm -> các anh em đều gắn kết bởi một triết lý về opensource 

khác với cách kinh doanh truyền thống, và đều có lòng tin vào cái đó (bản thân tôi thì 
cũng không tin lắm)  

- vfossa tồn tại đến hôm nay chứng tỏ nó có một giá trị và nó nên được tiếp tục duy trì 
- nếu các DN có thể tìm thấy giá trị cùng nhau thì mọi người vẫn có thể lập một tổ 

chức/clb khác …  
- bàn nhau để vfossa hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn  
- một số bất cập  

- hoạt động không có chuyên trách và không chuyên nghiệp -> làm cái gì cũng 
bàn lên xuống (tôi thì đóng góp rất ít, nhưng để mà làm được tương ứng với kỳ 
vọng thì đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn nữa)  

- làm thế nào để dựng vfossa tốt hơn thay vì dựa vào thời gian tự nguyện của các 
CEO, các giáo sư  

 
Tuấn Anh:  

- vfossa thành lập từ 2011: có cảm giác sau một thời gian -> nhận thức về mục tiêu của 
mỗi người bắt đầu có sự xa rời nhau  

- đến lúc nào đó cần đồng nhận thức lại  
- các thành viên thì không nắm được mục tiêu, kế hoạch của từng năm  

 
Dũng:  



- sơ bộ tổng kết: có 2 luồng quan điểm: (i) người làm nghề về foss; (ii) doanh nghiệp thì 
nhìn về lợi ích trước tiên, cần thấy cơ hội hợp tác kinh doanh  

 
 
 
 
 
 


